

มะพร้าวอินทรีย์เกาะพะงัน ร่วมแปลงใหญ่



นายประยวน พันธุ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 6 และ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่มะพร้าว แปลงผลิตมะพร้าวอินทรีย์ มะพร้าว GI และการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายประยวน พันธุ์สวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 6 และ 7 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการแปลงใหญ่มะพร้าว แปลงผลิตมะพร้าวอินทรีย์ มะพร้าว GI และการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันก่อน

โดยมีนายโชคชัย บุญยัง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางศรีเวียง มีพริ้ง ผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการตลอดถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลฯ

ทั้งนี้ชาวสวนมะพร้าวอำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ความสนใจการทำเกษตรอินทรีย์โดยเตรียมขยายพื้นที่ในเกาะให้ได้ 1,500 ไร่ ภายในปี 2564 นี้ และได้เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่เพื่อร่วมกันบริหารจัดการการผลิตมะพร้าวเกาะพะงันแบบครบวงจรอีกด้วย

การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ เนื่องจากเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และยังเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560–2564 ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งการเพิ่มพื้นที่การผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอินทรีย์

และจากการศึกษาแนวทางพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ โดยศึกษาทบทวนสถานการณ์ แนวคิดทัศนคติในการทำเกษตรอินทรีย์ ศักยภาพการผลิต การตลาด ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งถอดบทเรียนจากเกษตรกรต้นแบบและผู้ประกอบการ เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้เหมาะสมตามภูมินิเวศและภูมิสังคม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านมา

พบว่าปัจจุบันพื้นที่เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากภาครัฐยังมีไม่มากนัก เมื่อเทียบกับทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สวนมะพร้าว ประเภทที่นำมาทำกะทิ และสวนผลไม้แบบผสมผสาน เช่น มังคุด ลองกอง เงาะ ทุเรียน เป็นต้น รวมประมาณ 430 ไร่

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่มจากหน่วยงานรัฐ มีเพียงกลุ่มชาวสวนมะพร้าวเกาะพะงันที่เคยได้รับการรับรองการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ที่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเอง โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิสายใยแผ่นดินร่วมกับกลุ่มเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบนเกาะพะงัน เนื่องจากเกษตรกร

และผู้ประกอบการบนเกาะ มีแผนที่จะขายผลผลิตอินทรีย์เฉพาะในท้องถิ่น โดยเฉพาะมะพร้าวของเกาะพะงันซึ่งมีลักษณะพิเศษคือ ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI)

ปัจจุบันอำเภอเกาะพะงัน มีสมาชิกชาวสวนมะพร้าว 34 ราย พื้นที่มะพร้าวอินทรีย์รวม 167 ไร่ กิจกรรมที่กลุ่มดำเนินการ คือ การเพาะปลูกมะพร้าวเพื่อขายผลสด แปรรูปเป็นมะพร้าวแห้ง และน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนำไปจำหน่ายในตลาดและสถานที่ท่องเที่ยวภายในเกาะ ซึ่งผลผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด ยังประสบปัญหาด้านการผลิตในเรื่องของศัตรูพืช และปัญหาราคาผลผลิตมะพร้าวอินทรีย์ที่ไม่ได้แตกต่างจากราคามะพร้าวทั่วไป รวมทั้งการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ามีปริมาณน้อย ขาดการส่งเสริมด้านการตลาดชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่าย

ขณะเดียวกันก็ยังมีเกษตรกรอีกจำนวนมากที่ให้ความสนใจการทำเกษตรอินทรีย์และอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนลดการใช้สารเคมี โดยได้กำหนดเป้าหมายขยายพื้นที่มะพร้าวอินทรีย์ให้ได้ 1,500 ไร่ ภายในปี 2564 อีกทั้งในปีงบประมาณ 2560 ยังได้เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อร่วมกันบริหารจัดการผลผลิตมะพร้าวเกาะพะงันแบบครบวงจรอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลข่าวและภาพประกอบ : [เว็บไซต์เดลินิวส์](#) วันที่ 13 มิถุนายน 2560